

Source :

โพสท์ทูเดย์

60376134

Date :

F-1 ๗๗.๘ 2560

Page :

๒๐

No :

บ้านปูจ่อปรับแผน ขายถ่านราคาตลาด

โพสท์ทูเดย์ - บ้านปูเล็งปรับแผน 5 ปี ลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติหลังทะเลดูเป้าหมายแล้ว เลิกทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้ารับราคาพุ่ง ปีนี้ผลงานดีมาก

น.ส.สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทอาจมีการปรับแผนการทำธุรกิจ 5 ปี หรือภายในปี 2563 ใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติ ภายหลังจากที่บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การทำก๊าซธรรมชาติเมื่อปีก่อนโดยวางเป้าหมายว่าจะใช้เงินลงทุนในกิจการนี้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหวังมีกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติ 76 ล้านลูกบาศก์ฟุต แต่จนถึงขณะนี้ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้ว 430 ล้านดอลลาร์ และมีกำลังผลิตถึงเป้าหมายแล้ว

“ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีและสำเร็จมาก และถ้ามีโอกาสบริษัทก็พร้อมที่จะเข้าซื้อเพิ่มได้อีก เพราะมองว่าการเติบโตด้วยการซื้อกิจการถือเป็นเรื่องที่ดีและสามารถที่จะรับรู้รายได้และกำไรได้ทันที” น.ส.สมฤดี กล่าว

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 พ.ย. 2560 ระดับผู้บริหารของเครือบ้านปูจาก 9 ประเทศ จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจทั้งหมดของเครือว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

น.ส.สมฤดี กล่าวว่า ตามแผนธุรกิจของเครือบ้านปูนั้น เราจะไม่ได้ตั้งว่าแต่ละปีเป้าหมายการเติบโตของรายได้จะเป็นอย่างไร แต่จะเน้นในเรื่องของอัตราผล



สมฤดี ชัยมงคล

ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROE) มากกว่า โดยแต่ละปีจะต้องสร้าง ROE ให้ได้ในระดับ 10-15% และเน้นในการสร้างกระแสเงินสดเป็นหลัก ซึ่ง ณ สิ้นงวด 6 เดือนแรกบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบเท่ากับปี 2559 ที่ทั้งปีมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 520 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ผลของกระแสเงินสดที่ดีขึ้นจะทำให้ความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ดี การนำเงินไปขยายการลงทุนก็จะเกิดขึ้นได้ และนี่จะเป็นปีที่ดีของบริษัทปีหนึ่งหลังแผนการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเริ่มออกผลมากขึ้น

สำหรับกรณีที่ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นมาซื้อขายที่ 98 ดอลลาร์/ตัน ทำให้บริษัทได้อานิสงส์ไปแล้วและได้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาการขายเป็นการขายระยะสั้นทั้งหมด จากช่วงที่ราคาตกต่ำได้มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนการขุดของบริษัทก็สูงขึ้น เพราะบริษัทได้ใช้ช่วงจังหวะเปิดเหมืองและขุดลงไปลึกขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหิน ปัจจุบันมีเหมืองใน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน ■